

Road Map การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ช่วงเวลา	กิจกรรมดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
พ.ค. ๒๕๕๙	๑. การจัดตั้งศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการ เรียนรู้ ๑๗ ศูนย์ ๒. จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ	๑) รายละเอียดที่ตั้งประกาศ สพม. เขต ๓๓ ๒) คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	* ที่ตั้งศูนย์ ๑๗ ศูนย์ฯ * รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙	๑. ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนงาน/ โครงการขับเคลื่อน ศูนย์ฯ ทั้ง ๑๗ ศูนย์ฯ จำนวน ๑ วัน	๑) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ผู้อำนวยการโรงเรียน - รองผู้อำนวยการโรงเรียน - กรรมการบริหารศูนย์ฯ - กรรมการบริหารศูนย์ - กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ (รองฝ่ายวิชาการ) (จำนวน ๑๗X๕ = ๘๕ คน) - ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๕ คน	* ทุกศูนย์ฯ รับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน ศูนย์ฯ * ทุกศูนย์ฯ มีแผนงาน โครงการใน การขับเคลื่อนศูนย์ฯ ตามความ ต้องการ จำเป็นและสอดคล้องกับ นโยบาย โดยมีฐานข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็น สำคัญในการ พัฒนา
	๒) การจัดทำ รายละเอียดแนว ทางการขับเคลื่อนของ แต่ละศูนย์ฯ	๑) งาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะ ดำเนินการ ๒) ระยะเวลาการดำเนินการ ๓) เป้าหมายการดำเนินการ ๔) สถานที่	* ทุกศูนย์ฯ มีรายละเอียดแนว ทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ฯ

ช่วงเวลา	กิจกรรมดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙	- ทุกศูนย์ฯ นำเสนอ แนวทางการ ดำเนินงานขับเคลื่อน ตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด ต่อ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ	๑) จัดทำแนวทางการดำเนินงานตาม แผน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด ๒) นิเทศ กำกับ ติดตามของ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ๓) คิดค้นนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อเตรียมนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ ๔) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	* ทุกศูนย์ฯ จัดทำแนวทางการ ดำเนินงานโดยกำหนดปฏิทินให้ ชัดเจน * ศูนย์ฯ มีการปรับปรุง พัฒนา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ * ทุกศูนย์ฯ มีนวัตกรรม วิธีการ ปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งจะนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ * ทุกศูนย์ฯ เสร็จสิ้นสรุปรายงานผล การดำเนินงาน
มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๕๙	- ทุกศูนย์ฯ ดำเนินงานขับเคลื่อน ตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด	๑) การดำเนินงานตามแนวทาง/ โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด ๒) การนิเทศ กำกับ ติดตามของ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ๓) การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และเผยแพร่ ๔) การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน	* ทุกศูนย์ฯ ดำเนินงานตามปฏิทิน * ศูนย์ฯ มีการปรับปรุง พัฒนา ตามข้อเสนอแนะของคณะ กรรมการบริหารศูนย์ฯ * ทุกศูนย์ฯ มีนวัตกรรม วิธีการ ปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งจะนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ * ทุกศูนย์ฯ มีสรุป รายงานผลการ ดำเนินงาน
๑-๓ ก.ย. ๒๕๕๙	- จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “มหกรรม วิชาการฯ สพม. เขต ๓๓ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙”	จัดมหกรรมวิชาการฯ สพม. เขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมี กิจกรรมสำคัญ คือ ๑) การนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดีของครู ผู้บริหาร ๒) เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน ๓) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน	* ทุกศูนย์ฯ มีผลงานในการ นำเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ ผู้เกี่ยวข้อง * บุคลากรทุกศูนย์ฯ ได้รับการ เสริมแรง มีขวัญ กำลังใจในการ พัฒนางานต่อไป

หมายเหตุ หน้าที่ศูนย์ฯ (ตามนโยบายท่าน ผอ.พิทยา ไชยมงคล)

๑. ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูการจัดทำหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสู่สากล
๒. ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชา
๓. ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมของครูและ
การเรียนรู้ของนักเรียน
๔. ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูสอนภาษาที่สองสอดแทรกในทุกวิชา ทุกชั่วโมง
๕. ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูจัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
๖. ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูสอนให้นักเรียน คิดสร้างสรรค์ผลงานเป็นหนังสือในรายวิชาที่
เรียน และแขวนเผยแพร่บน You Tube